

สรุปข่าวประจำวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- บุกียัดไม้เถื่อนเตรียมส่งออก (ข่าวสด ๑๖ ส.ค. ๖๗ หน้า ๑๒)
- ตร.-ป่าไม้-ตชด.แกะรอยGPSยึดคาคอด้งบ้านถวาย จับทั้งประจักษ์-ชิงชันจากป่าแมริมเตรียมส่ง ตปท. (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐องศา ๑๕ ส.ค. ๖๗ หน้า ๑๑)
- บุกียัดไม้เถื่อนโกดังเมืองหางดง (ไทยโพสต์ ๑๕ ส.ค. ๖๗ หน้า ๑๕)
- ส.ป.ก.เดินหน้า ๕ โครงการ มอบโฉนดเกษตร ๗.๒ หมื่นฉบับ (แนวหน้า ๑๕ ส.ค. ๖๗ หน้า ๘)

สื่อออนไลน์

- ส.ป.ก.เดินหน้า๕โครงการ มอบโฉนดเกษตร๗.๒หมื่นฉบับ (แนวหน้า ๑๕ ส.ค. ๖๗)
www.naewna.com/local/822583#google_vignette
- ยึดคาคอด้งบ้านถวาย! ตร.-ป่าไม้-ตชด.แกะรอย GPS จับทั้งประจักษ์-ชิงชัน จากป่าแมริมเตรียมส่ง ตปท. (ผู้จัดการออนไลน์ ๑๕ ส.ค. ๖๗) <https://mgronline.com/local/detail/9670000074629>
- งามหน้า! จนท.บุกยึดไม้เถื่อนกลางหมู่บ้านถวาย แหล่งหัตถกรรมไม้แกะสลัก (ไทยโพสต์ ๑๕ ส.ค. ๖๗)
www.thaipost.net/district-news/637470/
- ป.ป.ช.ลุยร้อยเอ็ด ติดตามปัญหาารุก'ป่าคำใหญ่-คำขวาง' (แนวหน้า ๑๕ ส.ค. ๖๗)
www.naewna.com/local/822607

บุกยัดไม้เถื่อนเตรียมส่งออก

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับชุดพญาเสือ ตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กก.สืบสวนภาค 5 และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 สนธิกำลังบุกยึดไม้เถื่อนประกอบด้วยไม้ชิงชันแปรรูป ไม้ประดู่แปรรูป และปมประดู่ มูลค่า 10 ล้านบาท ในโกดังกลางบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเตรียมส่งออกต่างประเทศ หลังเจ้าหน้าที่ฝั่ง GPS ไขว่กับไม้ที่ถูกแปรรูปกลางป่าก่อนสะกดรอย ขบวนการลักลอบค้าไม้เถื่อนมาพักไว้ในโกดัง เตรียมส่งขายให้กับนายทุนชาวต่างชาติ กำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กก.สืบสวนภาค 5 และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 นำหมายศาลเข้าตรวจค้นโรงงานไม่มีเลขที่ ที่ตั้งบ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.หางดง ย่านบ้านถวาย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชื่อดัง จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบไม้ชิงชันแปรรูป ขนาด 12x12 นิ้ว และขนาด 8x8 นิ้วรวมทั้งหมด 65 ท่อน และไม้ประดู่แปรรูป 70 นิ้ว หนา 3 นิ้ว และขนาด 13 นิ้วหนา 1 นิ้ว 115 แผ่น นอกจากนี้ยังพบปมไม้ประดู่ทั้งหมด 20 ชิ้น น้ำหนักกว่า 1 ตัน กองอยู่ภายในโกดัง จากการตรวจสอบพบว่าพร่องรอยการขนไม้เข้า ออกจากโกดังได้ไม่นาน

ขณะเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบนางดาว (นามสมมติ) ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กนดูแลโกดังจึงนำตัวมาสอบปากคำทราบว่าตนเป็นเพียงกนดูแลโกดัง อาศัยอยู่ที่นี้มานานนับ 10 ปี ที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เจ้าของโกดังให้กลุ่มคนขับรถบรรทุกเช่าโกดังนำไม้แปรรูปมาพักไว้ในโกดังแต่ตนไม่ทราบว่าไม้แปรรูปเป็นไม้ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่เพียงคอยเปิด-ปิดประตูโกดังขณะที่มีการขนไม้เข้าออกเท่านั้น ล่าสุดมีการขนไม้ออกจากโกดังเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาก่อนที่จะเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าตรวจยึดไม้เถื่อนทั้งหมด

ร.ต.อ.จิรายุ อินแก้ว รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส.ช่วยราชการ กก.4 บก.ป. หัวหน้าชุดจับกุมเปิดเผยว่า ไม้ประดู่และไม้ชิงชัน ลือตักกล่าวเตรียมส่งขายให้นายทุนชาวต่างประเทศ ด้วยการปะปน อ้างว่ากับสินค้าหัตถกรรม หากไม้เถื่อนลือตักกล่าวหลอกรอดส่งไปยังต่างประเทศได้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทเลยทีเดียวจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลติดตามจับกุมขบวนการค้าไม้เถื่อนข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีต่อไป

ตร.-ป่าไม้-ตชด.แกะรอยGPSยึดคาโกดักบ้านถวาย จับทั้งประดู่-ชิงชันขนจากป่าแม่ริมเตรียมส่ง ตปท.

เชียงใหม่ - ตร.สอบสวนกลาง ร่วมกับชุดพญาเสือ ตชด.33 ทีมสืบสวนภาค 5 พร้อมจนท.ป่าไม้ ฝั่ง GPS ติดไม้เถื่อนทั้งชิงชัน-ประดู่ซุกกลางป่าแม่ริม ก่อนนำหมายศาลแกะรอยจับคาโกดักย่านบ้านถวาย แหล่งท่องเที่ยว-หัตถกรรมไม้แกะสลักตั้งเชียงใหม่เตรียมส่งชาย ตปท.ค่านับ 10 ล้าน

วานนี้ (14 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กก.สืบสวนภาค 5 และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 ได้นำหมายศาลเข้าตรวจค้นโรงงานไม้มีเลขที่ ย่านบ้านถวาย ที่ตั้งที่บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.หางดง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชื่อดังของเชียงใหม่

จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบไม้ชิงชันแปรรูป ขนาด 12x12 นิ้ว และขนาด 8x8 นิ้ว รวมทั้งหมด 65 ท่อน และไม้ประดู่แปรรูป 70 นิ้ว ทน 3 นิ้ว และขนาด 13 นิ้ว ทน 1 นิ้ว 115 แผ่น นอกจากนี้ยังพบไม้ประดู่ทั้งหมด 20 ชิ้น น้ำหนักกว่า 1 ตัน กองอยู่ภายในโกดัง และพบร่องรอยการขนไม้เข้า-ออกจากโกดังได้ไม่นาน

ขณะเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบนางดาว (นามสมมติ) ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนดูแลโกดัง จึงนำตัวมาสอบปากคำ เบื้องต้นบอกว่า เป็นเพียงคนดูแลโกดัง อาศัยอยู่ที่นี่ยาวนานนับ 10 ปีแล้ว ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเจ้าของโกดังได้ให้กลุ่มคนขับรถบรรทุกเข้าโกดัง ซึ่งมีการนำไม้แปรรูปมาพักไว้ในโกดัง แต่ตนไม่ทราบว่ามีไม้ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่เพียงคอยเปิด-ปิดประตูโกดัง ขณะที่มีการขนไม้เข้าออกเท่านั้น

ล่าสุดมีการขนไม้ออกจากโกดังเมื่อเช้ามืด ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดไม้เถื่อนทั้งหมด ทำให้ตนรู้สึกตกใจมาก ไม่คิดว่าไม้ทั้งหมดที่อยู่ในโกดังจะเป็นไม้เถื่อน

หลังจากสอบปากคำนางดาว เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา 1. ร่วมกันทำไม้หรือกระทำได้ด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้



รับอนุญาต 2. ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ร่วมกันมีไม้หวงห้ามชนิดอื่นแปรรูปมีปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ร่วมกันมีไม้ชิงชันแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. รั่วไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าซึ่งตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ฐาน 1. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกัน ทำไม้หรือกระทำได้ด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสีย

แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. รั่วไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่า ซึ่งตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.หางดงดำเนินคดีต่อไป

ด้าน ร.ต.อ.จิรายุ อื่นแก้ว รอง สว. (สอบสวน) กก.4 บก.ปทส.ช่วยราชการ กก.4 บก.ป. หัวหน้าชุดจับกุม เปิดเผยว่า พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้เห็นนโยบายเจ้าหน้าที่ฯ ใน

สังกัดได้เร่งรัดปราบปรามการกระทำความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จึงได้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ประสานข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิด

กรณีการจับกุมครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่สูงเสี่ยงที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และพบมีการแปรรูปไม้กลางป่าในพื้นที่ อ.แมริม พบกองไม้ประตู่ถูกแปรรูปไว้กลางป่า จึงได้มีการวางแผนนำเครื่องติดตาม GPS ไว้กับไม้แปรรูปลือตดังกล่าว หลังจากนั้นขบวนการลักลอบค้าไม้เถื่อนจึงได้ลำเลียงไม้แปรรูปออกจากพื้นที่ป่า เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้สะกดรอยตามพบว่าไม้เถื่อนถูกนำมาเก็บไว้ในโกดังบริเวณดังกล่าวจึงได้ขอหมายศาลเข้าตรวจค้นและตรวจยึดไม้แปรรูปทั้งหมด

ร.ต.อ.จิรายุกกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสืบสวนข้อมูลเชิงลึก ไม้ประตู่และไม้ชิงชัน ลือตนี้ได้มีการเตรียมส่งขายให้นายทุนชาวต่างประเทศ ด้วยการขนปะปนอำพรางกับสินค้าหัตถกรรม ส่งออกไปยังต่างประเทศทางเรือ ซึ่งไม้ชิงชัน และไม้ประตู่เป็นที่นิยมในกลุ่มชาวต่างชาติ เชื่อว่าเป็นไม้มงคล ทำให้มีความต้องการและมีราคาสูง โดยไม้ชิงชัน หากสามารถนำออกไปต่างประเทศได้จะมีราคากิโลกรัมละ 1,500 บาท ส่วนไม้ประตู่ราคากิโลกรัมละ 300 บาท ขณะที่ไม้ประตู่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพืการ จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2 พันบาท หากไม้เถื่อนลือตนี้หลุดรอดส่งไปยังต่างประเทศได้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทเลยทีเดียว

ด้วยราคาสูงล่อใจ ทำให้มีการลักลอบตัดไม้ประตู่ และไม้ชิงชันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ อ.ฮอด อ.แม่แจ่ม และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และบางพื้นที่ของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อนได้บ่อยครั้ง และหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลติดตามจับกุมขบวนการค้าไม้เถื่อนข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

บุกยึดไม้เถื่อนโกดังเมืองหางดง

เชียงใหม่ • ตำรวจสอบสวนกลางยึดไม้เถื่อนในโกดังกลางบ้านถวาย อ.หางดง เตรียมส่งนอก หลังเจ้าหน้าที่ฝั่ง GPS ไร่กับไม้ที่ถูกแปรรูปกลางป่าก่อนสะกดรอยมาพบของกลาง

วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับชุดพญาเสือ ตำรวจตระเวนชายแดน 33 ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กก.สืบสวนภาค 5 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ขม.13 เข้าบุกยึดไม้เถื่อนประกอบด้วย ไม้ชิงชันแปรรูป ไม้ประดู่แปรรูป และปมประดู่ มูลค่า 10 ล้านบาท ในโกดังกลางบ้านถวาย อ.หางดง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงใหม่ที่กำลังเตรียมส่งออกไปต่างประเทศ หลังเจ้าหน้าที่ฝั่ง GPS ไร่กับไม้ที่ถูกแปรรูปกลางป่า ก่อนสะกดรอยมาพบของกลางที่ขบวนการลักลอบค้าไม้เถื่อนนำมาพักไว้ในโกดังที่ทำเป็นโรงงานไม่มีเลขที่ เตรียมส่งขายนายทุนชาวต่างชาติ

โดยชุดปฏิบัติการพิเศษ



ตำรวจสอบสวนกลางฯ ยึดไม้ชิงชันแปรรูปขนาด 12x12 นิ้ว และขนาด 8x8 นิ้ว รวมทั้งหมด 65 ท่อน และไม้ประดู่แปรรูป 70 นิ้ว หิน 3 นิ้ว และขนาด 13 นิ้ว หิน 1 นิ้ว 115 แผ่น และยังพบปมไม้ประดู่ทั้งหมด 20 ชิ้น น้ำหนักกว่า 1 ตัน กองอยู่ในโกดังจากการตรวจสอบพบร่องรอยการขนไม้เข้าออกได้ไม่นาน ขณะตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบนาง

ดาว ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นคนดูแลโกดัง สอบปากคำทราบว่าเจ้าตัวเป็นเพียงคนดูแลโกดัง อาศัยอยู่ที่นี้มานานนับสิบปี โดยช่วงเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าของโกดังได้ให้กลุ่มคนขับรถบรรทุกมาเช่าโกดัง ซึ่งมีการนำไม้แปรรูปมาพักไว้ แต่ตนไม่ทราบว่าเป็นไม้ที่ผิดกฎหมาย ตนมีหน้าที่เพียงคอยเปิดปิดประตูโกดังขณะที่มีการขนไม้เข้า

ออกเท่านั้น ล่าสุดมีการขนไม้ออกจากโกดังเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา (14 ส.ค.) ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดไม้เถื่อนทั้งหมด ตนตกใจมากไม่คิดว่าไม้ทั้งหมดที่อยู่ในโกดังจะเป็นไม้เถื่อน

ด้าน ร.ต.อ.จิรายุ อินแก้ว รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส. ช่วยราชการ กก.4 บก.ป. หัวหน้าชุดจับกุมเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่ลุ่ม

เสียงลั่นลอบตัดไม้ทำลายป่า
พื้นที่ จ.เชียงใหม่ และได้พบไม้
ประติรูปแปรรูปกองไว้กลางป่า
ใน อ.แมริม จึงมีการวางแผน
นำเครื่องติดตาม GPS ติดไว้กับ
ไม้แปรรูปลื้อดั่งกล่าว หลัง
จากนั้นขบวนการลักลอบค้าไม้
เถื่อนได้ล่าเสียงไม้ออกจากพื้นที่
ป่า ชุดจับกุมจึงได้สะกดรอย
ตามมา กระทั่งพบว่าไม้เถื่อน
ลื้อดั่งกล่าวถูกนำมาเก็บไว้ใน
โกดังแห่งนี้

จากข้อมูลสอบสวนชี้ว่า
ไม้ลื้อดั่งนี้เตรียมส่งขายให้นายทุน
ชาวต่างประเทศทางเรือ ด้วย
การปะปนอำพรางไปกับสินค้า
หัตถกรรม ซึ่งไม้ชิงชันและไม้
ประติเป็นที่นิยมในกลุ่มชาวต่าง
ชาติที่เชื่อว่าเป็นไม้มงคล ทำให้
มีความต้องการและมีราคาสูง ไม้
ชิงชันหากสามารถนำออกไปต่าง
ประเทศได้จะมีราคากิโลกรัมละ
1,500 บาท ส่วนไม้ประติ กิโลกรัม
ละ 300 บาท ขณะที่ไม้ประติซึ่ง
เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิการราคา
สูงถึงกิโลกรัมละ 2 พันบาท ซึ่ง
หากไม้เถื่อนลื้อดั่งนี้หลุดไปได้จะ
มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท.

ส.ป.ก.เดินหน้า5โครงการมอบโฉนดเกษตร7.2หมื่นฉบับ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่าได้ดำเนินการ 5 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการขยายผลธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิษญา) ผู้ประกอบการอาหารครัวเรือนเฉลิมพระเกียรติฯ 2.โครงการคลินิกกฎหมายเฉลิมพระเกียรติฯ 3.โครงการ ส.ป.ก. รวมใจรักจากโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 4.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “สืบสานพระราชดำริ” เฉลิมพระเกียรติฯ และ 5.โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนี้ ส.ป.ก.ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 72,000 ฉบับ

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อการเกษตร มีดังนี้ 1.เปลี่ยนมือได้ (โอนสิทธิ) สามารถโอนกิน ส.ป.ก.ได้ โดยโอนคืนให้ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้ โดยได้รับค่าชดเชยหากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถสละสิทธิให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนด โดยสามารถเปลี่ยนมือให้แก่เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตาม ส.ป.ก.กำหนด

2.เพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ สามารถเป็นหลักประกันค้ำประกันได้ โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือใช้ไม่มีค่าที่ปลูกบนที่ดิน

ค้ำประกันสินเชื่อให้ถึง 80% และสามารถขอสินเชื่อ นโยบายจากกองทุน ส.ป.ก.เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ นอกจากนี้ยังเพิ่มแหล่งสินเชื่อใหม่ โดยการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินอื่น 3.สามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคล โดยเป็นหลักประกันที่สามารถค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาลได้ 4.สร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มทรัพย์สิน

โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10 ต้นต่อไร่ สามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อ (โฉนดต้นไม้) และขาย Carbon Credit โดยร่วมมือกับ กรมป่าไม้, ธ.ก.ส.และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ 5.ส่งเสริมและพัฒนาจาก รัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ซึ่งมีการทำ MOU 16 หน่วยงาน ด้านการพัฒนาอาชีพ และรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัติ

นอกจากนี้ ส.ป.ก.ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าและการรับโอนเครดิตในเขตปฏิรูปที่ดิน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก.กับ ธ.ก.ส.เรื่อง การให้ผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ส.ป.ก.เดินหน้า5โครงการ มอบโฉนดเกษตร7.2หมื่นฉบับ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่าได้ดำเนินการ 5 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการขยายผลธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิเชียร) ศูนย์ธนาคารอาหารครัวเรือนเฉลิมพระเกียรติฯ 2.โครงการคลินิกกฎหมายเฉลิมพระเกียรติฯ 3.โครงการ ส.ป.ก. รวมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 4.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “สืบสานพระราชดำริ” เฉลิมพระเกียรติฯ และ 5.โครงการจิตอาสารักษาสีงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนี้ ส.ป.ก.ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 72,000 ฉบับ

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อการเกษตร มีดังนี้ 1.เปลี่ยนมือได้ (โอนสิทธิ) สามารถโอนคืน ส.ป.ก.ได้ โดยโอนคืนให้ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้ โดยได้รับค่าชดเชยหากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถสละสิทธิให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนด โดยสามารถเปลี่ยนมือให้แก่เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตาม ส.ป.ก.กำหนด

2.เพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ สามารถเป็นหลักประกันค้ำประกันได้ โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือใช้ไม่มีค่าที่ปลูกบนที่ดินค้ำประกันสินเชื่อให้ถึง 80% และสามารถขอสินเชื่อขยายจากกองทุน ส.ป.ก.เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ นอกจากนั้นยังเพิ่มแหล่งสินเชื่อใหม่ โดยการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมชนสหกรณ์ สถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินอื่น 3.สามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคล โดยเป็นหลักประกันที่สามารถค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาลได้

4.สร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มทรัพย์สินโดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10 ต้นต่อไร่ สามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อ (โฉนดต้นไม้) และขาย Carbon Credit โดยร่วมมือกับ กรมป่าไม้, ธ.ก.ส.และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ 5.ส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ซึ่งมีกรทำ MOU 16 หน่วยงาน ด้านการพัฒนาอาชีพ และรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัติ

นอกจากนี้ ส.ป.ก.ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าและคาร์บอนเครดิตในเขตปฏิรูปที่ดิน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก.กับ ธ.ก.ส.เรื่อง การให้ผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(คลิป) ยึดคาโกดักบ้านถวาย! ตร.-ป่าไม้-ตชด.แกะรอย GPS จับทั้งประจู่-ชิงชัน ขนจากป่าแม่ริมเตรียมส่ง ตปท.

เผยแพร่: 14 ส.ค. 2567 15:19 ปรับปรุง: 14 ส.ค. 2567 15:45 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



460



เชียงใหม่ - ตร.สอบสวนกลาง ร่วมกับชุดพญาเสือ ตชด.33 ทีมสืบสวนภาค 5 พร้อม จนท.ป่าไม้ ฝัง GPS ติดไม้เถื่อนทั้งชิงชัน-ประจู่ซุกกลางป่าแม่ริม ก่อนนำหมายศาลแกะรอยจับคาโกดักย่านบ้านถวาย แห่ส่งห้องเที่ยว-หัตถกรรมไม้แกะสลักตั้งเชียงใหม่ เตรียมส่งชาย ตปท.ค่านับ 10 ล้าน



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กก.สืบสวนภาค 5 และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 ได้นำหมายศาลเข้าตรวจค้นโรงงานไม่มีเลขที่ ย่านบ้านถวาย ท้องที่บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.หางดง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมชื่อดังของเชียงใหม่

จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบไม้ชิงชันแปรรูป ขนาด 12x12 นิ้ว และขนาด 8x8 นิ้วรวมทั้งหมด 65 ท่อน และไม้ประดู่แปรรูป 70 นิ้ว หนา 3 นิ้ว และขนาด 13 นิ้วหนา 1 นิ้ว 115 แผ่น นอกจากนี้ยังพบปมไม้ประดู่ทั้งหมด 20 ชิ้น น้ำหนักกว่า 1 ตัน กองอยู่ภายในโกดัง และพบร่องรอยการขนไม้เข้า-ออกจากโกดังได้ไม่นาน

ขณะเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบนางดาว (นามสมมติ) ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนดูแลโกดัง จึงนำตัวมาสอบปากคำ เบื้องต้นบอกว่าเป็นเพียงคนดูแลโกดัง อาศัยอยู่ที่นี้มานานนับ 10 ปีแล้ว ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเจ้าของโกดังได้ให้กลุ่มคนขับรถบรรทุกเข้าโกดัง ซึ่งมีการนำไม้แปรรูปมาพักไว้ในโกดัง แต่ตนไม่ทราบว่าไม้แปรรูปเป็นไม้ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่เพียงคอยเปิด-ปิดประตูโกดังขณะที่มีการขนไม้เข้าออกเท่านั้น

ล่าสุดมีการขนไม้ออกจากโกดังเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา (14 ส.ค.) ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดไม้เถื่อนทั้งหมด ทำให้ตนรู้สึกตกใจมาก ไม่คิดว่าไม้ทั้งหมดที่อยู่ในโกดังจะเป็นไม้เถื่อน

หลังจากสอบปากคำนางดาว เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา 1. ร่วมกันทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ร่วมกันมีไม้หวงห้ามชนิดอื่นแปรรูปมีปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ร่วมกันมีไม้ชิงชันแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. รับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่า ซึ่งตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้อื่นๆ

และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ฐาน 1. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกัน ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. รับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่า ซึ่งตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.หางดง ดำเนินคดีต่อไป

ร.ต.อ.จิรายุกกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสืบสวนข้อมูลเชิงลึก ไม้ประดู่และไม้ชิงชัน ลี้ถอนนี้ได้มีการเตรียมส่งขายให้นายทุนชาวต่างประเทศ ด้วยการขนปะปนอำพรางกับสินค้าหัตถกรรม ส่งออกไปยังต่างประเทศทางเรือ ซึ่งไม้ชิงชัน และไม้ประดู่เป็นที่นิยมในกลุ่มชาวต่างชาติ เชื่อว่าเป็นไม้มงคล ทำให้มีความต้องการและมีราคาสูง โดยไม้ชิงชันหากสามารถนำออกไปต่างประเทศได้จะมีราคากิโลกรัมละ 1,500 บาท ส่วนไม้ประดู่ราคากิโลกรัมละ 300 บาท ขณะที่ปมประดู่ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิการ จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2 พันบาท หากไม้เถื่อนลี้ถอนนี้หลุด

รอดส่งไปยังต่างประเทศได้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทเลยทีเดียว

ด้วยราคาสูงล่อใจ ทำให้มีการลักลอบตัดไม้ประดู่ และไม้ชิงชันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ อ.ฮอด อ.แม่แจ่ม และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และบางพื้นที่ของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อนได้บ่อยครั้ง และหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลติดตามจับกุมขบวนการค้าไม้เถื่อนข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



งามหน้า! จนท.บุกยึดไม้เถื่อนกลางหมู่บ้าน ถวายเป็นแหล่งสกัดกรรมไม้แกะสลัก

14 สิงหาคม 2567 เวลา 14:53 น.



14 ส.ค.2567 - กำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับ ชุดพญาเสือ ตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กก.สืบสวนภาค 5 และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 สนธิกำลังบุกยึดไม้เถื่อนประกอบด้วยไม้ชิงชันแปรรูป ไม้ประดู่แปรรูปและปมประดู่ มูลค่า 10 ล้านบาท ในโกดังกลางบ้านถวายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงใหม่ที่กำลังเตรียมส่งออกไปต่างประเทศ หลังเจ้าหน้าที่ฝัง GPS ไว้กับไม้ที่ถูกแปรรูปกลางป่าก่อนจะสะกดรอยมาพบของกลางที่ขบวนการลักลอบค้าไม้เถื่อนมาพักไว้ในโกดังที่ทำเป็นโรงงานไม่มีเลขที่ เตรียมส่งขายให้กับนายทุนชาวต่างชาติ

กำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลางและเกี่ยวข้องตรวจพบ ไม้ชิงชันแปรรูป ขนาด 12x12 นิ้ว และขนาด 8x8 นิ้วรวมทั้งหมด 65 ท่อน และไม้ประดู่แปรรูป 70 นิ้ว หนา 3 นิ้ว และขนาด 13 นิ้วหนา 1 นิ้ว 115 แผ่น นอกจากนี้ยังพบปมไม้ประดู่ทั้งหมด 20 ชิ้น น้ำหนักกว่า 1 ตัน กองอยู่ภายในโกดัง จากการตรวจสอบพบร่องรอยการขนไม้เข้า-ออกจากโกดังได้ไม่นาน ขณะเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบนางดาว (นามสมมุติ) ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นคนดูแลโกดังดังกล่าวจึงนำตัวมาสอบปากคำทราบว่า เจ้าตัวเป็นเพียงคนดูแลโกดังอาศัยอยู่ที่นี้มานานนับ 10 ปี ที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เจ้าของโกดังได้ให้กลุ่มคนขับรถบรรทุกมาเข้าโกดัง ซึ่งมีการนำไม้แปรรูปมาพักไว้ในโกดังแต่ตนไม่ทราบว่า ไม้แปรรูปเป็นไม้ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่เพียงคอยเปิด-ปิดประตูโกดังขณะที่มีการขนไม้เข้าออกเท่านั้น ล่าสุดมีการขนไม้ออกจากโกดังเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา(14 ส.ค.)ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดไม้เถื่อนทั้งหมด ทำให้ตนรู้สึกตกใจมากไม่คิดว่าไม้ทั้งหมดที่อยู่ในโกดังจะเป็นไม้เถื่อน

หลังจากสอบปากคำนางดาวฯ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกล่าวหา 1.ร่วมกัน ทำไม้หรือกระทำได้ด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ร่วมกันมีไม้หวงห้ามชนิดอื่นแปรรูปมี ปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ร่วมกันมีไม้ชิงชันแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 4.รับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วย พาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่า ซึ่งตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำความผิด กฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯและพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ฐาน 1.ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกัน ทำไม้ หรือกระทำได้ด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 2.รับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่า ซึ่ง ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวน แห่งชาติฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.หางดง ดำเนินคดีต่อไป

ด้าน ร.ต.อ. ร.ต.อ.จिरายู อินแก้ว รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส.ช่วยราชการ กก.4 บก.ป. หัวหน้าชุดจับกุม เปิดเผยว่า พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ให้นโยบายเจ้าหน้าที่ฯ ใน สังกัดได้เร่งรัดปราบปรามการกระทำความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จึงได้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานประสานข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน ผู้กระทำความผิด ราชดังกล่าว ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่ที่ผู้ต้องหาซึ่งมีการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่าพื้นที่ จ.เชียงใหม่

และได้พบมีการแปรรูปไม้กลางป่าในพื้นที่ อำเภอมะริม พบกองไม้ประดู่ถูกแปรรูปไว้กลางป่า จึงได้มีการ วางแผนนำเครื่องติดตาม GPS ไว้กับไม้แปรรูปล็อต ดังกล่าว หลังจากนั้นขบวนการลักลอบค้าไม้เถื่อนจึงได้ ลำเลียงไม้แปรรูปออกจากพื้นที่ป่า เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้สะกดรอยตามพบว่า ไม้เถื่อนล็อตดังกล่าวถูกนำมา เก็บไว้ในโกดังแห่งนี้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขอหมายศาลเข้าตรวจค้นและตรวจยึดไม้แปรรูปทั้งหมด ซึ่งจาก ข้อมูลสอบสวนชี้ว่า ไม้ ล็อตดังกล่าวนี้ ได้มีการเตรียมส่งขายให้นายทุนชาวต่างประเทศ ด้วยการปะปน อำพราง กับสินค้าหัตถกรรม แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศทางเรือ ซึ่งไม้ชิงชันและไม้ประดู่ เป็นที่นิยมในกลุ่มชาวต่างชาติ ที่ เชื่อว่า เป็นไม้มงคล ทำให้มีความต้องการและมีราคาสูง

ส่วนราคาไม้ชิงชันหากสามารถนำออกไปต่างประเทศได้จะมีราคากิโลกรัมละ 1,500 บาท ส่วนไม้ประดู่ราคา กิโลกรัมละ 300 บาท ขณะที่ปมประดู่ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิกการ จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2 พันบาท ซึ่ง หากไม้เถื่อนล็อตดังกล่าวหลุดรอดส่งไปยังต่างประเทศได้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ทำให้มีการลักลอบ ตัดไม้ประดู่และไม้ชิงชันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ อ.ฮอด อ.แม่แจ่ม และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และบาง พื้นที่ของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อนได้บ่อยครั้ง หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลติดตามจับกุมขบวนการค้าไม้เถื่อนข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



ป.ป.ช.ลุยร้อยเอ็ด ติดตามปัญหารุก'ป่าคำใหญ่-คำขวาง'

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567, 20.00 น.

ป.ป.ช.ลุยร้อยเอ็ด ติดตามปัญหารุก"ป่าคำใหญ่-คำขวาง" รองเลขา ป.ป.ช.หวังสร้างวัดชินชาวบ้านช่วยกันปกป้องป่า ยก"ป่าชุมชนดงท่าเล"เป็นโมเดล

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่โรงแรมร้อยเอ็ดไฮเทค สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนเตรียมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่-คำขวาง ที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด รวมถึงประเด็นการลักลอบตัดไม้พะยุงในเขตอนุรักษ์ป่าชุมชนดงท่าเล-ดอนใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2567

โดยวันนี้ได้มีการจัดเสวนาในประเด็น "สถิติคดีและเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4" และ "กรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่-คำขวาง และกรณีลักลอบตัดไม้พะยุงในเขตอนุรักษ์ป่าชุมชนดงท่าเล ดอนใหญ่" ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินการ หลังมีการร้องเรียน และตรวจสอบการอ้างเอกสารสิทธิ์ สค.1 เพื่อขออนุญาตที่ดิน ทับพื้นที่ป่าคำใหญ่-คำขวาง ซึ่งมีปัญหาทั้งสิ้น 21 แปลง โดยทาง ป.ป.ช.ได้ดำเนินการตรวจสอบ ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.และมีการแปลภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า ทั้ง 21 แปลง ไม่ได้อยู่ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด แต่พบว่ามีเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ซึ่งจากการตรวจสอบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรังวัดของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ยังไม่ถึงขั้นออกเป็นโฉนดที่ดินได้ และหลายพื้นที่ได้มีการถอนการขออนุญาตที่ดินไปแล้ว

นายสนธยา วีระไทย ผู้อำนวยการ กรมไต่สวน 2 สำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวมี 3 ประเภท คือ 1.ประชาชนบุกรุกโดยที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ 2.ผู้ที่ยังเอกสารสิทธิ์ สค.1 เพื่อหวังออกเป็นโฉนดที่ดิน และ 3.ผู้ที่บุกรุกเพื่อขายต่อให้กับผู้อื่น พร้อมทั้งข้อสังเกตว่า เดิมพื้นที่ป่าคำใหญ่-คำขวาง ทั้งหมด เป็นพื้นที่ป่าสงวนและมีการเข้าสู่การปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.ทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีสิทธิ์ทำกิน แต่สุดท้าย ส.ป.ก.ไม่ได้ดำเนินการ จึงต้องส่งคืนกลับให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงตั้งข้อสังเกตว่า เป็นช่องว่างให้ประชาชนเข้ามาอ้างสิทธิ์ครอบครองเพื่อออกเป็นโฉนด ทั้งนี้ ไม่พบว่าเป็นการบุกรุกเพื่อใช้พื้นที่ในเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เช่น การทำรีสอร์ท หรือสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นการหาพื้นที่เพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรป้อนโรงงาน ประกอบกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานเจ้าของพื้นที่ ไม่ต้องการทำการเกษตร ก็จะนำที่ดินไปแอบขายให้นายทุนที่มาแสวงหาผลประโยชน์

นายประทีป จุฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 4 กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ป.ป.ช. ต้องการป้องปราม ซึ่งเป็นมาตรการการเฝ้าระวังของสำนักงาน ป.ป.ช.โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวังการทำหน้าที่ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำผิด

ซึ่ง ป.ป.ช.เน้นการเฝ้าระวัง เปรียบเสมือนเป็นหมอกำหน้าที่ฉีดวัคซีน แต่หากไม่สามารถป้องกันได้ ก็ต้องทำการรักษา แต่หากรักษาไม่ได้ ต้องทำการฉีดยา ก็คือการชี้มูลแจ้งข้อกล่าวหาตามกระบวนการ ยืนยันว่า ป.ป.ช.ทำหน้าที่โดยไม่ละเว้น แม้แต่คดีของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายคน ก็เคยถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดมาแล้ว

สำหรับภาพรวมคดีทุจริตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีความซ้ำซ้อน โดยจะมี 2 กลุ่มคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่จัดการดูแลรักษาพื้นที่แต่เข้าไปหาประโยชน์ และเอกชนที่เข้าไปหาประโยชน์ ดังนั้น ลักษณะการร้องเรียนจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นใส่เกียร์ว่างหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนกลุ่มคนที่บุกรุกที่ดินรัฐ คือกลุ่มคนจนไม่มีที่ดินทำกิน ถ้าวอดไม่กลัวโดนจับเพราะหากไม่ทำกินก็ไม่มีกิน ซึ่งรัฐก็มีมาตรการในการผ่อนผันจัดที่ดินทำกินให้ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่รวยมากๆ มีอำนาจต่อรอง มีบารมีมีสถานะทางเศรษฐกิจการเงินที่ดี ในการขับเคลื่อนเข้าไปเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องการ โดยในช่วงปลายปี 2566 จากการลงพื้นที่ป่าคำใหญ่-คำขวาง ด้านเหนือสุด จ.หนองคาย พบว่าสภาพป่าไม่ใช่ป่ารกทึบ เป็นลักษณะป่าเกิดใหม่ผ่านการแผ้วถางเข้าทำประโยชน์ แสดงให้เห็นว่ามีคนเข้าไปแผ้วถางทำประโยชน์มาก่อน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาความสามารถทำประโยชน์ได้หรือไม่ เช่นเข้าไปทำกิน ปลูกยูคาลิปตัส โดยประชาชนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าที่ดินเกือบทุกแปลงมีเจ้าของ มีร่องรอยการทำประโยชน์ และบางจุดเจอหลัก สปก.ในภายหลังกรมป่าไม้ยกเลิกไปแล้ว ยอมรับว่ามีการบุกรุกมานานแล้ว โดยสิ่งที่น่าสนใจคือบางคนต้องการเข้าไปใช้ประโยชน์แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจ อยากได้เอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน ก็พยายามเสาะแสวงหาเอกสารครอบครอง สค.1 เพื่อจะนำไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดิน อ.อาจสามารถ มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มข้น พบ สค.1 ไม่ตรงแปลง จึงไม่สามารถออกเอกสารได้ ปัจจุบันมีเพียง 1 - 2 แปลงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และได้ยกเลิกการขอเอกสารไปแล้ว 9 แปลง ก่อนหน้าที่ ป.ป.ช.จะลงพื้นที่ตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมองแต่การปราบปราม ก็คงไม่สามารถปราบได้หมด เพราะการหาเอกสารหลักฐานเป็นเรื่องที่ยาก จึงมาสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อนำไปสู่การป้องกัน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีคณะกรรมการผลักดันแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริตเป็นการบูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบ

โดยในช่วงท้ายของการเสวนา มีตัวแทนภาคประชาชน ได้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันนี้ แรงจูงใจในการบุกรุกป่า เป็นคนที่ไม่จากนอกพื้นที่ และไม่ได้ต้องการจับจองเพราะเป็นที่อยู่อาศัย แต่มีแรงจูงใจจากทรัพย์สินมูลค่าในป่าคำขวาง เช่น ไม้พะยุง แต่เมื่อตัดไม้พะยุงเสร็จ ก็มาตัดไม้ชิงชัน และต้นยางนา จนมาถึงขณะนี้ พอไม้ใหญ่ใหญ่ในป่าหมด ก็ตัดไม้รวมทุกชนิด เพื่อนำมาขาย ซึ่งขณะนี้มีการรับซื้อไม้ 20 - 30 จุด ไม้รู้ว่าหน่วยงาน ป.ป.ช.ทราบหรือไม่